

**TUẦN 30 : điền vào giấy tờ in sẵn.**

**I. mục tiêu:** Qua bài học giúp học sinh:

- Biết điền vào giấy tờ in sẵn : Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng.
- Biết tác dụng của việc khai báo tạm trú, tạm vắng.

**II. Đồ dùng dạy học :**

- 1 bản photo phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng cỡ to.

**III. Hoạt động dạy học ;**

<b>TG</b>	<b>Hoạt động của giáo viên</b>	<b>Hoạt động của học sinh</b>
4'	<b>1 . Kiểm tra bài cũ</b>  - Đọc đoạn văn tả ngoại hình	- HS 1 trả lời - Lớp nhận xét

---

	<p>của con vật đã làm ở tiết trước.</p> <p>- Đọc đoạn văn tả hoạt động của con vật đã làm ở tiết trước.</p> <p>Nhận xét , cho điểm .</p> <p>Nhận xét phần kiểm tra .</p>	<p>- HS 2 trả lời - Lớp nhận xét</p>
<p>1'</p> <p>18'</p>	<p><b>2 . Bài mới :</b></p> <p><b>Giới thiệu bài :</b></p> <p>Trong cuộc sống chúng ta cần có những giấy tờ cần thiết. Có những loại giấy tờ chúng ta cần phải viết nhưng cũng có những loại giấy tờ có mẫu sẵn mà khi viết chúng ta chỉ cần điền vào những nội dung cần thiết vào chỗ trống. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết điền vào giấy tờ đã có mẫu in sẵn .</p> <p><b>Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp .</b></p> <p>Làm bài tập 1.</p> <p>- GV treo tờ phiếu phóng to lên trên bảng và giải thích một số cột.</p>	<p>- Lắng nghe</p> <p>- 1 HS đọc to yêu cầu, cả lớp theo dõi SGK.</p> <p>- 1 HS đọc nội dung phiếu .</p> <p>- 1 HS lên bảng làm vào phiếu phóng to, cả lớp làm bài vào phiếu.</p> <p>- Nhận xét, sửa bài làm của</p>

5'	<p>- Nhận xét, tuyên dương và ghi điểm một số bài làm tốt.</p> <p><b>b . Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm .</b></p> <p>Làm bài tập 2:</p> <p>GV nhận xét chung và kết luận  <i>:Ta phải khai báo tạm trú, tạm vắng để giúp chính quyền địa phương quản lí những người địa phương mình tạm vắng, những người địa phương khác đến tạm trú. Khi cần thiết các cơ quan Nhà nước có căn cứ để điều tra xem xét</i></p> <p><b>Hoạt động 3 :</b></p> <p>- <b>Sắm vai .</b></p> <p>- GV nêu tình huống để HS thực hiện dưới hình thức sắm vai.</p>	<p>bạn trên bảng .</p> <p>- Một số HS trình bày miệng bài làm, lớp nhận xét.</p> <p>- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.</p> <p>- HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi.</p> <p>- Đại diện một số nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung</p> <p>- HS lắng nghe.</p> <p>- Lớp chia thành hai đội A và B .</p>
6'		

	<p>- Nhận xét, tuyên dương.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các đội bốc thăm, thảo luận xây dựng nội dung rồi thực hiện sắm vai .</li> <li>- Tình huống 1: mọi người chấp hành tốt việc khai báo tạm trú, tạm vắng</li> <li>- Tình huống 2: mọi người chưa chấp hành tốt việc khai báo tạm trú, tạm vắng</li> <li>- Các đội trình bày trước lớp .</li> <li>- Cả lớp theo dõi, nhận xét</li> </ul>
4'	<p><b>3. Dặn dò :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GV nhận xét tiết học, tuyên dương .</li> <li>- Dặn chuẩn bị nội dung cho tiết</li> </ul> <p>TLV tuần 31 (Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật ) bằng cách quan sát trước các bộ phận của một con vật mà em yêu thích .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắng nghe</li> </ul>

---